

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO NHANH

Công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Căn cứ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/03/2020 của UBND Tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện và đạt kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ngay từ tháng 2/2020, trên cơ sở hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nêu rõ mục đích, nội dung, hình thức, thời gian, khẩu hiệu tuyên truyền, cụ thể hóa nhiệm vụ để các đơn vị trực thuộc Sở và phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Về nội dung tuyên truyền: tập trung nêu rõ ý nghĩa 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong tư duy, lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI của Tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của Tỉnh, địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua và phương hướng,

nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; giới thiệu những gương “người tốt việc tốt”, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI của Tỉnh, Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của quê hương, con người Đồng Tháp; sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI của Tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội XI của Tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Về hình thức tuyên truyền gồm có: cổ động trực quan trên panô, áp phích, băng rôn, băng điện tử, tranh, ảnh, cờ, Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tích cực về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI của Tỉnh và Đại hội XIII của Đảng trên mạng xã hội ... Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trước, trong và sau Đại hội.

Về thời gian tuyên truyền: chia làm 04 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 bắt đầu từ đầu năm đến tháng 6 năm 2020: tập trung tuyên truyền đậm nét cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

+ Giai đoạn 2 từ đầu tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020: tập trung tuyên truyền đậm nét cho đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương.

+ Giai đoạn 3 từ đầu tháng 9/2020 đến tháng 10/2020: tập trung tuyên truyền đậm nét cho Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh.

+ Giai đoạn 4 từ đầu tháng 11/2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: tập trung tuyên truyền đậm nét cho Đại hội Đảng toàn quốc.

Sau khi UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/03/2020 phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 849/KH-SVHTTDL ngày 19/4/2020 phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong toàn ngành.

Tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1364/SVHTTDL-QLVH ngày 12/6/2020 yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong thời gian diễn ra Đại hội tại địa phương.

Đồng thời, Sở có Công văn số 1415/SVHTTDL-QLVH ngày 17/6/2020 gđề nghị Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành

phổ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh) tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao... phục vụ nhân dân trong thời gian diễn ra Đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cấp Tỉnh

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh đã phát hành 03 mẫu panô tuyên truyền (4x6m), 12 bộ ảnh về cuộc đời Bác Hồ đến các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, đang tập dợt chương trình nghệ thuật ca múa nhạc chào mừng Đại hội và vở cải lương “Người đồng bằng” để chuẩn bị tổ chức biểu diễn kết hợp chiếu phim tuyên truyền phục vụ trước, trong Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thực hiện đĩa Karaoke ca khúc, ca cổ, thơ, hò Đồng Tháp và in ấn sổ tay nội dung phản ánh về lịch sử văn hóa, thiên nhiên, con người Đồng Tháp; tập văn nghệ cổ động; quyền dạy đàn tranh của nhạc sư Vĩnh Bảo phát hành rộng rãi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và cơ sở.

- Thư viện Tỉnh đã tổ chức Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 225 Đại biểu tham dự Đại hội. Nội dung hoạt động gồm: Trưng bày triển lãm sách hơn 1.000 bản sách với chủ đề về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trưng bày và phục vụ các văn kiện đại hội của Đảng các cấp; bộ sưu tập các bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; tài liệu về Đất và Người Đồng Tháp; chiếu phim tư liệu về Đảng, Bác Hồ...; các hoạt động tương tác với sách.

- Các đơn vị trực thuộc khác của Sở như: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh đang chủ động phối hợp với các địa phương trong tỉnh để tổ chức các giải thể thao; triển lãm hình ảnh, hiện vật phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố vào thời điểm địa phương tổ chức Đại hội. Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Gò Tháp, Xẻo Quýt: gắn các hoạt động tại đơn vị (lễ giỗ lần thứ 91 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, kỷ niệm 154 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều) với chào mừng Đại hội Đảng.

2. Cấp huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tổ chức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao phục vụ Đại hội nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong thời gian diễn ra Đại hội tại địa phương.

Theo báo cáo từ huyện Châu Thành, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ Huyện Châu Thành năm 2020:

+ Lắp đặt panô tuyên truyền 18 cụm, treo 155 tấm băng ron tuyên truyền; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ lưu động phục vụ đại hội chính thức Đảng bộ Huyện; thực hiện phóng thanh lưu động 37 cuộc.

+ Ngoài ra, đăng 27 bài tuyên truyền đại hội Đảng bộ Huyện trên trang điện tử huyện; thực hiện 73 chuyên mục trên sóng phát thanh, 555 tin bài tuyên truyền trên đài truyền thanh Huyện, các xã, thị trấn và 187 lượt bài thời sự yên truyền trên đài truyền thanh Huyện, xã.

Nhìn chung, công tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương đã bám sát Kế hoạch đề ra.

Toàn Ngành văn hóa cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực quan và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và phục vụ nhân dân; Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường thị trấn đã đăng, phát tin, bài tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo nhanh công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND Tỉnh,
- PCT UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu;
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLVH (K.N).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Quang Tuyên

